

SME Talk: การออม กระจุกวิเศษ



บทความโดย : ไพศาล เตมีย์

ตอนเด็ก ๆ พวกเราคงเคยได้ดูหนังเรื่อง “อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ” ที่เวลาพระเอกอยากได้อะไรก็ขอได้จาก ตะเกียงวิเศษนั้นเป็นหนังที่สนุกสนานและทำเอาเด็ก ๆ พวกกันฝันน้อย ๆ ว่าอยากให้มี “ตะเกียงวิเศษ” อย่างในหนังได้จริง ๆ เพราะใครได้ไว้คงโชคดีเป็นอย่างยิ่ง แต่เรื่องก็เป็นได้แค่ “ในฝัน”

กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง มองไปมองมาก็เห็นว่ากระจุกที่เราใช้เก็บเล็กผสมน้อยทุก ๆ วันตั้งแต่เล็กจนโต ถ้าเปรียบไปก็คล้ายกับ “ตะเกียงวิเศษ” อย่างในหนังเหมือนกัน ต่างกันเพียงไม่ได้เป็นตะเกียง แต่เป็น “กระจุก” เท่านั้นเอง ส่วนในด้านของอิทธิฤทธิ์ของ “กระจุก” แล้ว ดูไปก็ไม่แพ้ “ตะเกียง” เลย จนอาจพูดได้ว่าใครที่มีกระจุกไว้เก็บสะสมเงินอยู่ อย่างสม่ำเสมอแล้วละก็ แทบจะบอกได้เลยว่ามี “กระจุกวิเศษ” อยู่กับตัวได้ทีเดียว

เพราะพออยากจะไปเที่ยวที่ไหน เจ้าเงินออมในกระจุกก็พาไปได้อย่างใจปรารถนา โดยไม่ต้องรบกวนใครอีก บางครั้งก็ให้กระจุกช่วยเลือกของขวัญปีใหม่ให้แม่ให้พ่อให้เพื่อนก็ยังได้ จะซื้อเสื้อผ้าสวย ๆ หรือไปกินเลี้ยงกับเพื่อน ๆ ในงานสำคัญ ๆ กระจุกวิเศษก็ทำให้ได้ โดยไม่ต้องเข้าเนื้อจากเงินที่มีอยู่ตามปกติ ที่สำคัญใครที่รู้จักเก็บเล็กผสมน้อยทุก ๆ วันอย่างสม่ำเสมอ ยังได้สร้างนิสัยที่วิเศษให้กับตนเองได้อีกมากมาย เช่น นิสัย “รักการเก็บออม” ซึ่งใครลองได้มีนิสัยอันนี้ ติดตัว รับรองไม่มีทางลำบาก การรู้จักค่าของเงิน รู้จักการใช้จ่ายที่เหมาะสม ซึ่งก็จะทำให้ชีวิตไม่เป็นหนี้เป็นสินอย่าง อีรุงตุงนังจนแก้ไม่ตก เป็นต้น

ใครที่มีนิสัยอย่างที่ว่า ชีวิตมีแต่สุขสบายอย่าง “พอเพียง” นี้ยังไม่ต้องพูดกันถึงว่า การมีนิสัยเก็บออม รู้จักหา รู้จักใช้ รู้จักเก็บ จะทำให้มีเงินมีทองพอกพูน แล้วสามารถนำเงินนั้นไปลงทุนทำการค้า การขายแบบเงิน ต่อเงินจนงอกเงยเป็นคนมีเงินมีทอง กลายเป็นคนร่ำรวยได้อีกต่างหาก

ไปดูได้ว่าคนร่ำรวยที่เคยยากจนไม่มีเงินทองจากกองมรดกมาก่อนมีอยู่มากมาย ล้วนแล้วแต่รู้จักคุณค่าของเงินและการเก็บออมแทบทั้งนั้นไม่เคยเห็นมหาเศรษฐีหรือคนร่ำรวยที่ไหนพร่ำสอนลูกว่า “ใช้เข้าไปเถอะเงินไม่ต้องไปเก็บ มันหกรอก เรายังร่ำรวยอยู่แล้วจะใช้กันทั้งชาติก็ไม่หมด” ก็เห็นแต่ยังคงสอนลูก ๆ หลาน ๆ ให้ “รู้จักใช้ รู้จักหา รู้จักเก็บ” กันทั้งสิ้น ลูกคนไหนเอาแต่ใช้สุรุ่ยสุร่าย ไม่รู้จักหา ไม่รู้จักออม กลับถูกพ่อแม่ตำหนิเอาด้วยซ้ำ

รู้อย่างนี้แล้ว ยังไม่รีบไปหากระจุกมาไว้ติดบ้านกันเสียดี ๆ จะให้ลูกให้หลานก็ล้วนแต่เป็นเรื่องดี มีประโยชน์ทั้งนั้น แต่ที่สำคัญอย่าลืมบอกลูกหลานไปด้วยว่า กระจุกนั้นจะกลายเป็น “กระจุกวิเศษ” ไปได้ก็ต่อเมื่อ เจ้าของกระจุก จะต้องเติมพลังลงไปทุก ๆ วันด้วยตนเองด้วย ใครเติมพลังลงไปมากเท่าไร กระจุกนั้นก็วิเศษมากขึ้นเท่านั้น ไม่มีหกรอกที่เอากระจุกวางไว้เฉย ๆ แล้วจะวิเศษขึ้นมาได้เอง ใครอยากมี “กระจุกวิเศษ” ทำได้ทั้งนั้น แต่ต้องทำมันด้วยตัวเองครับ